

ภาคเหนือ

รายวัน

66 "อำนาจ" นำมือบแม่มโจ รวมพลขับอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้รุ่นระอุ อาจารย์ข้าราชการลูกจ้าง
แถมกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมตัวขับไล่อธิการบดีให้
พ้นจากตำแหน่ง หนุมตอยเต่า "อำนาจ ยศสุข" โดย
บัญชาการเอง ผลัดกันขึ้นโจมตีและ กล่าวหาอธิการบดีบริ-
หารล้มเหลวสร้างความแตกแยก และมีการคอร์ปชั่น แถม
ในการเลือกตั้งอธิการบดี ประธานสภามหาวิทยาลัยวางตัว
ไม่เป็นกลาง เตรียมกดดันจนกว่าจะยอมลาออก

"อำนาจ ยศสุข" นำบุคลากรหลายฝ่ายในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้รวมตัวขับไล่อธิการบดีชนิดไม่ยอมถอยในครั้งนี เมื่อ
เวลา 09.00 น. วันที่ 18 มี.ค. ได้มีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคน ผู้แทนคณาจารย์ข้าราชการ
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 200 ❖ อ่านต่อหน้า 16

คนนำโดยนายอำนาจ ยศสุข ส.ส.เชียงใหม่
พรรคความหวังใหม่ ในฐานะนายกสมาคม
ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้เดินทางไปรวมตัวกันที่
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ใกล้มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เนื่องจากไม่พอใจที่นายอานนท์
เที่ยงตรง ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีก 1 สมัย เมื่อวันที่ 1
ก.พ. ภายหลังจากเป็นอธิการบดีมาแล้ว 2
สมัย เป็นเวลา 8 ปี ในช่วงที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ยังมีฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการ
เกษตรแม่โจ้ โดยในที่ชุมนุมได้มีการติด
ป้ายโปสเตอร์ โจมตีนายอานนท์ด้วยถ้อย
คำที่รุนแรง พร้อมกับการสลับกันขึ้น
อภิปรายโจมตีนายอานนท์อยู่ตลอดเวลา

สำหรับเนื้อหาที่บรรดาผู้ประท้วง
อภิปรายนั้น สรุปได้ว่าในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เต็มไปด้วย
การทุจริตคอร์ปชั่น อธิการบดีบริหาร
งานล้มเหลว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และ
สร้างความแตกแยก ต่อมาในการเลือกตั้ง
อธิการบดีที่เพิ่งผ่านมาสดๆ ร้อนๆ หลังจาก
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้ว
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคนถูก
ليبปี้ว่าจะได้รับผลประโยชน์ ถ้าลงคะแนน
ให้นายอานนท์ แกมนายกสภามหาวิทยา
ลัยวางตัวไม่เป็นกลาง เนื่องจากผู้เป็นประ
ธานต้องเป็นผู้ชี้ขาดในเวลาที่จะคะแนน เสี่ยง
ออกมากำกึ่ง แต่นี้กลับลงคะแนนก่อนผู้อื่น
นอกจากนี้นายอานนท์ได้รับคะแนนเลือกตั้ง
ในกลุ่มอื่น นอกจากนี้ นายอานนท์ได้รับ
คะแนนเลือกตั้งในกลุ่มอาจารย์และข้าราชการ
การระดับ 3 ขึ้นได้เพียง 85 เสียงต่ำกว่านาย
สำราญ เพิ่มพูน คู่แข่งซึ่งได้ถึง 125 เสียง
แต่สภามหาวิทยาลัยกลับแต่งตั้งนาย
อานนท์เป็นอธิการบดี ถือเป็นการตู่ถูก
ภูมิปัญญาของอาจารย์และข้าราชการ
กลุ่มผู้ชุมนุมจึงเรียกร้องให้ทางทบวงมหา
วิทยาลัยยับยั้งการเสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายอานนท์เป็นอธิการบดี

นายอำนาจ ยศสุข เปิดเผยว่า
ตนได้แจ้งให้ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยส่งต

เป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
ชุมนุมครั้งนี้ แต่ไม่ได้รับความสนใจ ดังนั้น
หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงใดๆ ขึ้นมาทาง
ปลัดทบวงต้องรับผิดชอบ ซึ่งตั้งแต่มีการ
ประกาศให้ พรบ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นไม่จบสิ้น และในการ
ชุมนุมวันนี้ทางพวกตนได้เชิญนายอานนท์
มาชี้แจงในตอนบ่ายแต่นายอานนท์ไม่ยอม
มา ดังนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องรวมตัวกันต่อ
ไปเพื่อต่อสู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุด.